

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

# TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ

■ Nhân Tâm

**N**gay từ đầu khi xây dựng chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến vấn đề chống tham ô, lãng phí. Người phê phán những lỗi lầm mà những cán bộ chính quyền đã mắc phải như cậy thế, hủ hoá, tư túi, tư túng, bè phái, hẹp hòi. Người chỉ ra nguyên nhân và tác hại của bệnh tham ô và cảnh báo ai vi phạm những lỗi lầm này thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung. Người cho rằng "Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: ăn cắp của công, đục khoét của nhân dân. Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế"(1). Về bản chất tham ô chính là lợi dụng quyền hành và sơ hở để lấy cắp của công làm của riêng. Những người có hành động tham ô thường là những người háms lợi, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết mình mà không biết người, không biết tập thể. Tham ô được biểu hiện rất đa dạng như: trộm cắp của công, đục khoét, ích kỷ, hẹp hòi, thiếu trung thực. Tham ô được diễn ra dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Hồ Chí Minh cho rằng tham ô vốn là căn bệnh của xã hội thực dân phong kiến để lại, tuy chúng ta đã lật đổ được chính quyền cũ song những "nọc xấu" của nó vẫn bám theo quá trình chúng ta tiến hành xây dựng chế độ mới. Tham ô diễn ra cả trong cán bộ và trong nhân dân. Những người tham ô có chức, có quyền thì lợi dụng chức tước, quyền hành để bòn rút của cải của tập thể, của nhân dân làm của riêng. Đó là những người dối trên, lừa dưới, lợi dụng những sơ hở của tổ chức, luật pháp, chính sách để thu lợi bất chính cho cá nhân. Đối với những người tham ô không có chức, có quyền thì hành vi của họ là ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế, những người này thường

lợi dụng sơ hở trong quản lý để ăn cắp tài sản chung cho riêng mình. Hoặc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán thì không chấp hành pháp luật nhà nước, lẩn trốn nhà chức trách, buôn nhiều thì bảo vệ, cậy cục cửa này cửa khác để được dung túng, bao che cho các hành vi của họ, làm thất thoát tài sản của nhà nước, của nhân dân. Tất cả những người tham ô dù ở cương vị, lĩnh vực hoạt động nào đều có chung một điểm đó là ích kỷ và thiếu trung thực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng tham và lãng phí là những căn bệnh rất nguy hiểm, đều là "kẻ thù của nhân dân"(2), nó không mang gươm, mang súng mà nó nằm ngay trong các tổ chức của ta. Người coi tham ô là thứ "giặc ở trong lòng". "Giặc bên ngoài" không đáng sợ bằng "giặc bên trong" vì nó phá hoại từ bên trong phá ra, nó làm hỏng công việc của ta, làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc, làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó khăn của cán bộ, phá hoại đạo đức cách mạng, phá tan sự liên kết thống nhất tổ chức, phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Nếu không sớm được ngăn chặn thì tham ô sẽ từ hiện tượng phát triển thành cái phổ biến, thành quốc nạn đe dọa sự tồn tại của chế độ mới mà nhân dân ta đang xây dựng. Vì tính chất nguy hiểm của nạn tham ô, coi những người tham ô là những con sâu, con mọt, nó giống như tội của những kẻ làm "Việt gian, mật thám"(3).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một trong những nguyên nhân trực tiếp của tham ô là bệnh quan liêu, biểu hiện ở chỗ cá nhân và cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý từ cấp trên đến cấp dưới không sát sao công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng, không bám sát các vấn đề,

không kiểm tra đến nơi đến chốn. Do mắc bệnh quan liêu thành thử "có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ mà tham ô"(4). Vì vậy muốn trừ tham ô thì phải trừ được bệnh quan liêu. Chủ nghĩa cá nhân là tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, chỉ chăm lo lợi ích riêng mà không chăm lo cho lợi ích chung. Hồ Chí Minh cho rằng chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, tham ô, trối buộc, bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng ham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích giai cấp, nhân dân. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cũng chính là chống tham ô. Theo Người, vấn đề cơ bản trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, trừ khử nạn tham ô chính là phải ra sức tu dưỡng và nâng cao đạo đức cách mạng bởi "có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn cũng không lùi bước; vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả những lợi ích của cá nhân mình, không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu (5).

Có thể nói, trong suốt 24 năm giữ trọng trách cao nhất trong Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng ngời về tu dưỡng đạo đức cách mạng, là con người hình mẫu: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trong suốt những năm tháng chỉ đạo sự nghiệp kháng chiến và xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh luôn có thái độ đúng đắn đối với những cán bộ mắc tội tham ô. Người luôn đề cao vấn đề tự rèn luyện, khuyên họ tự sửa chữa khuyết điểm, tu dưỡng đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội. Với những người tham ô nghiêm trọng, Người luôn xem xét công tâm, luôn đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết để xem xét và quyết định đúng đắn các trường hợp vi phạm pháp luật, chỉ đạo các cơ quan pháp luật xét xử đúng tội, đúng người.

Theo Hồ Chí Minh, tham ô là hiện tượng xã hội nảy sinh từ rất sớm, nó xuất hiện trong chế độ ta ngay khi Đảng mới cầm quyền. Người coi tham ô là một trong những "căn bệnh" nguy hiểm gây ra bao tác hại khôn lường nếu không sớm phát hiện và phòng trừ. Hồ Chí Minh cho rằng đấu tranh chống tham ô là một nhiệm vụ cấp bách, quan trọng không kém đánh giặc ngoài mặt trận, bởi cuộc đấu tranh phải tẩy trừ "căn bệnh" đã tồn tại hàng nghìn năm dưới chế độ xã hội cũ và nó tái hiện rất nhanh sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Tham ô là những tư tưởng và hành động hám lợi, vị kỷ, tư tui tại ngay trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, trong nhiều người. Đó là một loại "giặc bên trong" vô ảnh, vô hình trong xã hội ta.

Để cuộc đấu tranh chống tham ô đi đến kết quả tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phải chống từ bên trong, phải tiết trừ tận gốc những tư tưởng và hành động tham ô. Bên cạnh biện pháp tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, chuyên môn còn cho rằng phải phát huy sức mạnh của mọi lực lượng trong toàn xã hội, trong đó cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tham ô. Tham ô nảy sinh từ những kẽ hở của chủ trương, chính sách, pháp luật, vì vậy theo Người cuộc đấu tranh chống tham ô phải gắn liền với hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đấu tranh loại trừ "căn bệnh tham ô" phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài chứ không phải chỉ là chủ trương, biện pháp nhất thời. Hồ Chí Minh cho rằng trong đấu tranh chống tham ô, lãng phí cần phải kết hợp chặt chẽ hai liệu thuốc "phòng và chống", xét về lâu dài, Người cho rằng "phòng bệnh" vẫn là hơn cả. ■

Ghi chú:

- (1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000, Tr.488
- (2) Sdd, tập 6, Tr.490
- (3) Sdd, Tr.490
- (4) Sdd, tập 6, Tr.490
- (5) Sdd, tập 9, Tr.284A